

สำเนา

พระราชโอรส

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ (ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกวาระหนึ่ง ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

ในพิธีที่ผ่านมาแล้วหกคราว ข้าพเจ้าได้พุดถึงคุณสมบัติต่างๆ ของผู้ปรารถนาความสำเร็จและก้าวหน้าในการทำงานมาแล้วรวมห้าข้อ คือ การมีความรู้ดี มีความคิดดี มีวินัยที่ดี มีความฉลาดตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบ คราวนี้จะพุดกับท่านถึงการมีความสามารถประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น

การที่บุคคลจะทำงานให้สำเร็จได้โดยราบรื่นนั้น จำเป็นจะต้องได้รับความยอมรับนับถือและร่วมมือจากผู้อื่นฝ่ายอื่นด้วย มิใช่จะอาศัยแต่ความรู้ความสามารถของตนเองแต่อย่างเดียว บัณฑิตจึงควรพยายามประสานสัมพันธ์กับบุคคลอื่นให้ได้อย่างราบรื่นและกว้างขวาง หลักสำคัญของการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นมีอยู่ว่า จะต้องมีความสุจริตจริงใจเป็นพื้นฐานในการกระทำ ความประพฤติทุกอย่าง จะต้องประมาณคุณค่าของตนเองและของบุคคลอื่นให้ถูกต้องและพอดี ไม่ตีค่าตนเองสูงเกินไป จนกลายเป็นคนเย่อหยิ่ง จองหอง ดูหมิ่นคน หรือไม่ตีค่าตนเองต่ำเกินไป จนทำให้ถูกสบประมาทเหยียดหยามทางที่สมควรนั้นคือต้องวางตัวให้เหมาะสมพอสอดกับฐานะหน้าที่ ให้สุภาพอ่อนโยน ไม่หยาบกระด้าง นอกจากนั้นจะต้องมีความอดทน อดกลั้น รู้จักให้อภัยและรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล และประการสำคัญที่สุด จะต้องถือความสำเร็จและประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันเป็นใหญ่กว่าสิ่งอื่น พร้อมทั้งจะสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยจริงใจเสมอ

ผู้ที่สามารถประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี หรือมีมนุษยสัมพันธ์ดี ย่อมได้รับความนิยมเชื่อถือไว้วางใจ และได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นอยู่เสมอ จะทำการสิ่งใดก็ราบรื่นก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ผลตามที่มุ่งหมาย จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลาย พยายามฝึกอบรมคุณสมบัติข้อนี้ให้เกิดขึ้นในตนเองให้ได้ จงทั่วกัน

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนตลอดจนทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ ประสบแต่ความผาสุกสวัสดิ์ตลอดกาลทุกเมื่อไป